

Số: 146.../BC-HĐND

Tân Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, ý kiến cử tri quý I/2019 và việc thực hiện giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

Thực hiện quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 28/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp 8 và thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp 8 HĐND huyện.

Căn cứ báo cáo số 15/BC-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX và báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; báo cáo số 16/BC-UBND ngày 06/6/2019 của UBND huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri quý I/2019.

Căn cứ báo cáo kết quả của các Đoàn giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. VỀ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Các ý kiến kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện đã thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7, theo kết quả giám sát còn 7 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong. Theo báo cáo số 15/BC-UBND ngày 27/5/2019, của UBND huyện đã trả lời và giải quyết 7 ý kiến đạt tỷ lệ 100%. Thường trực HĐND giám sát thống nhất 5 nội dung đã trả lời và giải quyết xong, còn 2 nội dung đã trả lời, giải quyết nhưng chưa dứt điểm, cụ thể:

- *Cử tri thôn Hàng Com, xã Việt Lập: Hiện nay tuyến đê bao thôn Hàng com khu vực ao ông Định đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và đường giao thông. Đề nghị UBND huyện xem xét bổ sung kinh phí để cải tạo nâng cấp tuyến đê bồi thuộc thôn Hàng Com.*

- *Cử tri xã Quế Nham: Đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp dài cấp phối tuyến đê bồi đoạn từ Lương Khâm thôn Phú Khê đi bến Đò Mom về kè Bến thôn dài 2km; vì đoạn đê này hiện nay bị sủng cấp nhiều ổ gà, ổ voi rất khó khăn cho công tác PTLB ở khu vực này.*

Kết quả giám sát 2 ý kiến tại kỳ 7: UBND huyện báo cáo đã có Tờ trình đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh hỗ trợ duy tu sửa chữa (Tờ trình số 1117/TTr-UBND ngày 21/6/2018), nhưng đến nay chưa có kết quả. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện sớm trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh xem có hỗ trợ hay không, để có giải pháp xử lý kịp thời.

Kết quả giải quyết 2 ý kiến trên của UBND huyện: Ngày 12/6/2019, Đoàn công tác của tỉnh gồm Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Nông nghiệp & PTNT và các ngành có liên quan đã khảo sát đánh giá hiện trạng công trình và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp năm 2019.

Như vậy việc 2 ý kiến trên đang tiếp tục được xem xét giải quyết.

2. Ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ 8

Theo tổng hợp trước, trong kỳ họp thứ 8- HĐND huyện Thường trực HĐND huyện nhận 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Các ý kiến, kiến nghị đã được Thường trực HĐND chuyển đến UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

UBND huyện đã phân loại, giao cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tham mưu giải quyết. Theo báo cáo số 15/BC- UBND ngày 27/5/2019, của UBND huyện đã xem xét giải quyết 27/27 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện chuyển đến (tỷ lệ giải quyết đạt 100%), trong đó giải quyết xong 16 ý kiến, kiến nghị; 5 ý kiến, kiến nghị đã, đang giải quyết nhưng chưa hoàn thành; 5 ý kiến, kiến nghị chỉ trả lời không giải quyết khác; 01 ý kiến, kiến nghị tiếp thu để tăng cường chỉ đạo đang giải quyết, cụ thể như sau:

*** Các nội dung đã được giải quyết xong**

Thường trực HĐND thống nhất có 16/16 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong như báo cáo của UBND huyện.

*** Các nội dung đã giải quyết nhưng chưa hoàn thành**

Thường trực HĐND huyện thống nhất 5 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa hoàn thành như báo cáo của UBND huyện.

Trong 05 ý kiến trên có 01 ý kiến của cử tri thị trấn Nhã Nam đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc thu hồi đất khu Bưu điện cũ phố Tân Quang để nhân dân mở rộng khu nhà văn hóa của phố. Nội dung này cử tri đã ý kiến nhiều lần (từ kỳ họp thứ 3,4,5) nhưng đến nay chưa có kết quả. Qua giám sát và làm việc với UBND thị trấn Nhã Nam việc giải quyết rất chậm và kéo dài. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với UBND thị trấn Nhã Nam đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi theo quy định.

*** Các nội dung chỉ trả lời không giải quyết khác**

Thường trực HĐND thống nhất 05 ý kiến, kiến nghị trả lời không giải quyết khác như báo cáo của UBND huyện.

*** Các nội dung tiếp thu để tăng cường chỉ đạo giải quyết**

Thường trực HĐND huyện thống nhất 01 ý kiến, kiến nghị tiếp thu để tăng cường chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

3. Các ý kiến, kiến nghị cử tri trong quý I /2019

Trong quý I/2019 Thường trực HĐND huyện tổng hợp và chuyển đến UBND huyện để xem xét giải quyết 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo Báo cáo số 16/BC- UBND ngày 06/6/2019 của UBND huyện đã trả lời, giải quyết xong 7/7 ý kiến, kiến nghị đạt tỷ lệ 100%. Qua giám sát Thường trực HĐND thống nhất 7/7 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời, giải quyết xong như báo cáo của UBND huyện.

II. VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRONG TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện có 3 cơ quan tham gia trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường gồm: Công an huyện, phòng NN&PTNT, phòng TN&MT huyện. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn đã triển khai thực hiện và tham mưu thực hiện các giải pháp đưa ra trong trả lời chất vấn. Qua giám sát các cơ quan phòng NN&PTNT, phòng TN&MT huyện đã thực hiện tương đối tốt và có kết quả đối với các giải pháp theo Kết luận số 306/TB- HĐND ngày 28/12/2018 về giải pháp cần thực hiện sau chất vấn tại kỳ họp thứ 8.

Riêng với cơ quan Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp việc nắm tình hình tại các điểm nóng về mua bán, vận chuyển pháo, đốt pháo; có văn bản yêu cầu công an các xã thị trấn tập trung, bắt xử lý vụ liên quan đến pháo; chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp và tăng cường phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đã bắt 8 vụ, 13 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo trái phép. Tuy nhiên một số nơi vẫn còn tình trạng đốt pháo tại các đám cưới, ăn hỏi, sinh nhật... Đến nay Công an huyện, công an xã chưa bắt và xử lý được đối tượng trực tiếp đốt pháo cụ thể nào.

(Có báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn của các cơ quan kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- UBND huyện đã kịp thời giao cho các cơ quan chức năng tham mưu trả lời giải quyết, đồng thời tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND huyện; 100% các ý kiến kiến nghị trước trong và sau kỳ họp thứ 8 và quý I/2019 được trả lời, giải quyết. Nội dung trả lời, giải quyết cơ bản đúng trọng tâm, nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả giải quyết đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và đi vào nội dung cử tri quan tâm.

- Thủ trưởng các cơ quan trả lời chất vấn đã tích cực thực hiện và tham mưu thực hiện các giải pháp đưa ra trong trả lời chất vấn. Cơ bản các giải pháp đã triển khai thực hiện đạt kết quả.

2. Hạn chế

- Một số nội dung ý kiến cử tri từ trước 8 nhưng việc chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, của một số cơ quan với UBND xã còn thụ động chưa thường xuyên nên việc

giải quyết chưa dứt điểm. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chưa quyết liệt trong kiểm tra, phối hợp cùng với cơ sở để giải quyết dứt điểm.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện: Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn giải quyết 7 nội dung chưa giải quyết xong gồm: 02 ý kiến, kiến nghị của từ kỳ họp thứ 7 và 5 ý kiến, kiến nghị kỳ 8 đã giải quyết nhưng chưa hoàn thành. Đồng thời báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.

2. Đối với Công an huyện: Tiếp tục thực hiện và tham mưu thực hiện Kết luận số 306/TB- HĐND ngày 28/12/2018 về giải pháp cần thực hiện sau chất vấn tại kỳ họp thứ 8. Kết quả báo cáo Thường trực HĐND cuối năm 2019.

3. Đối với các đại biểu HĐND huyện: Thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành tại đơn vị công tác, kịp thời nắm bắt kết quả giải quyết và báo cáo với cử tri địa phương tại các kỳ tiếp xúc cử tri và tại các kỳ họp HĐND huyện, xã, thị trấn.

Trên đây là báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, ý kiến cử tri quý I/2019 và việc thực hiện giải pháp trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TTHĐND các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND&UBND huyện;
- Chuyên viên lĩnh vực.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Huy